

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 116/UBND-KGVX

Kiên Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Kính gửi:

- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.

Trong những ngày qua, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt chủng biến thể mới của vi rút có tốc độ lây nhiễm nhanh, tiếp tục lây lan ra trên 70 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và ngày càng gia tăng trên diện rộng. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế đến 12 giờ ngày 28/01/2021, đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút, cụ thể: 72 ca tại nhà máy POYUN, khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và 11 ca liên quan đến nhân viên an ninh của sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Qua truy vết, điều tra dịch tễ các địa phương này đã xác định và lập danh sách những người có tiếp xúc gần với những trường hợp mắc Covid-19, tuy nhiên nhiều người trong số này đã di chuyển về nhiều địa phương khác, trong đó có Kiên Giang, do đó nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng là rất lớn nếu không tổ chức quản lý chặt chẽ.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 95/CD-BYT ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời đề chủ động kiểm soát dịch hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn:

- Khẩn trương rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người.

- Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến các tỉnh thành đang có dịch bệnh (Hải Dương, Quảng Ninh và các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế).

- Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng: Công viên, quảng

trường, chợ, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng, cơ sở sản xuất, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở khám chữa bệnh; khuyến khích, động viên người nhà, người thân đi lao động trong vùng có dịch ở lại ăn tết, không về nước trong thời gian này.

- Tiếp tục thực hiện công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp, để các ngành, các cấp cùng toàn thể Nhân dân được biết và chủ động thực hiện; tuyệt đối không để xuất hiện tư tưởng, tâm lý, biểu hiện chủ quan lơ là.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 19/UBND-KGVX ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, hộ gia đình, nơi làm việc và ký túc xá của người lao động theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh<sup>1</sup>.

### 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tập trung rà soát, lập danh sách toàn bộ những người đi, đến, về từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa bàn có liên quan đến vùng dịch trở về địa bàn tỉnh từ ngày 15/01 - 29/01/2021, yêu cầu các trường hợp này phải nhanh chóng thực hiện ngay việc khai báo y tế để cơ quan chức năng hướng dẫn cách ly tại nhà hoặc tổ chức cách ly tập trung theo quy định; nếu có biểu hiện ho, sốt báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt, đối với những người đến từ vùng có dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) phải thực hiện khai báo y tế, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

- Đẩy mạnh hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại các ấp, khu phố, tổ dân phố, phát huy vai trò của trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà, từng người, tình

<sup>1</sup> Công văn số 914/UBND-KGVX ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; Công văn số 915/UBND-KGVX ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình; Công văn số 916/UBND-KGVX ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư; Công văn số 1187/UBND-KGVX ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá.

hình người đi, đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp phòng, chống dịch thích hợp, kịp thời.

- Tăng cường vận động Nhân dân không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục tăng cường thực hiện đúng, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Vận động quần chúng Nhân dân tăng cường cảnh giác, phát hiện và thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để được giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường mạng.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường bộ, đường thủy; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biển để ngăn chặn kịp thời, không để lọt các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung theo quy định; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

5. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ các trường hợp tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn, để kịp thời phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch hoặc các trường hợp tạm trú bất hợp pháp, có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn, nhà nghỉ,... Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là các dấu hiệu liên quan xuất, nhập cảnh trái phép, xử lý kịp thời tin báo, tố giác của người dân có liên quan để phối hợp đấu tranh, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý cảng, bến và các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tổ chức cho hành khách khai báo y tế điện tử trước khi khởi hành phương tiện giao thông công cộng, đảm bảo mọi hành khách đeo khẩu trang trong suốt hành trình và vệ sinh tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh mỗi khi lên, xuống phương tiện.

7. Sở Y tế theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn cụ thể. Tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế về các điểm có nguy cơ cao, cung cấp cho các cơ quan thông tin, truyền thông để thông tin kịp thời cho người dân biết, đề cao cảnh giác và thực hiện khai báo y tế nếu có đến các địa điểm có nguy cơ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Phối hợp với Công an tỉnh và Bộ Chỉ

huy Quân sự tỉnh khẩn trương thống kê, rà soát người đi về từ vùng dịch; thực hiện nghiêm túc việc cách ly, xét nghiệm các trường hợp theo quy định. Đặc biệt, căn cứ diễn biến tình hình của dịch bệnh để phối hợp với các cơ quan tổ chức các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán xây dựng phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch. Đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học, đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu.

9. Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, lễ hội,... có tập trung đông người trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh.

10. Sở Du lịch chỉ đạo các công ty du lịch, khách sạn, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du khách nghi ngờ bị mắc bệnh (đặc biệt là khách du lịch đến từ vùng dịch). Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.

11. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là và không hoang mang với dịch bệnh. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận xã hội.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh việc vận động người dân nâng cao cảnh giác, tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được ngành y tế khuyến cáo; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

13. Các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm công tác báo cáo tình hình dịch trước 16 giờ hàng ngày cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh, trường hợp đột xuất phải có báo cáo nhanh để xử lý kịp thời. Trường hợp

cần thiết phải báo cáo bằng điện thoại cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

14. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường và các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp lợi dụng bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, niêm yết giá,... sai quy định đối với các mặt hàng vật tư y tế, khẩu trang, dung dịch khử khuẩn,...

Căn cứ các nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn, nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện. *lưu*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- TV. BCĐ tỉnh;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng KGVX, CVNC;
- Lưu VT, phttran "HT".

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lưu Trung**